

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนเมษายน ๒๕๖๕) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์

ช่วงที่ ๒ การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (ถ่ายทอดสัญญาณ VCS)

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก ออนุพงษ์ เผ่าจินดา)		
๑. การกำจัดขยะ บนเกาะ	๑) ขอให้พื้นที่ที่มีเกาะหรือกึ่งเกาะหรือกึ่งครุฑหรือส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อ พิจารณากำหนดแนวทางการจัดให้มีแหล่งกำจัดขยะบนเกาะ	- สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง - องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง
๒. การเตรียมการ บริหารจัดการ สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM _{2.5})	๑) ขอให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) ในพื้นที่ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ เช่น การเผาในที่โล่ง โรงงานอุตสาหกรรม การใช้ยานพาหนะ การก่อสร้าง เป็นต้น	- สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
๓. การปฏิบัติงาน ตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑) ขอให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งกำชับข้าราชการในพื้นที่ให้ปฏิบัติงานตามหลักดังกล่าว	- ส่วนราชการ - หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย - อำเภอทุกอำเภอ
๔. การบริหาร สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19)	๑) ขอให้รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเข้มข้น ทั้งมาตรการ D-M-H-T-A มาตรการป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) สำหรับสถาน ประกอบการขอให้ดำเนินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(COVID - Free Setting) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและการระบาดของ ของโรคให้น้อยลง	- ส่วนราชการ - หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย - อำเภอทุกอำเภอ

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)		
๑. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	<p>๑) ขอให้สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในระดับเสี่ยงมากและเสี่ยงปานกลาง โดยหากพบว่าแหล่งน้ำมีความตื้นเขินขอให้ดำเนินการขุดลอกให้มีความลึกมากขึ้น</p> <p>๒) ขอให้นายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อพิจารณาแปลงสภาพเป็นสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักเก็บน้ำ โดยขอให้ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการออกแบบ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้จัดทำแผนงาน/โครงการส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง <ul style="list-style-type: none"> - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๒. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	<p>๑) ขอให้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยต้องดูแลป้องกันการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนไม่เกิน ๒๒ คน ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
๓. การบริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์	<p>๑) ขอให้เร่งรัดให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ชัดเจน สำหรับแปลงที่เสื่อมสภาพขอให้พิจารณานำมาดำเนินการภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ต่อไป โดยขอให้ประสานกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องดังกล่าว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)		
๑. การขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน	<p>๑) ขอให้กำชับนายอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน และให้สำนักงานที่ดินจังหวัดดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบโครงการ เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ ๓ วิธีการ ได้แก่ (๑) การประกาศเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือทางราชการในการขุดลอกแหล่งน้ำ ซึ่งไม่ถือเป็นการจัดจ้าง โดยให้นำกรวด หิน ดิน ทราย เป็นค่าตอบแทน (๒) การจัดจ้างเอกชนทำการขุดลอกแหล่งน้ำ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีทั้งแบบใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ และ (๓) กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติอุทกภัยหรือภัยแล้ง โดยให้จัดจ้างเอกชนดำเนินการ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่จ้างดำเนินการ ทั้งนี้ กรมที่ดินจะได้มีหนังสือแจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้จังหวัดทราบอีกครั้ง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้พิจารณาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งอาจเป็นวิธีการประกาศเชิญชวนหรือการจัดจ้างเอกชนโดยไม่ใช้งบประมาณ แต่ใช้กรวด หิน ดิน ทราย เป็นค่าตอบแทน สำหรับแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นสามารถดำเนินการได้ โดยขอให้เสนอโครงการผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งน้ำนั้น</p>	
<p>๒. การพัฒนาระบบให้บริการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>๑) ขอให้ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน LandsMaps ซึ่งได้มีการเพิ่มช่องทางการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p>
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)</p>		
<p>๑. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>๑) ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และให้ประชาชนชำระภาษีซึ่งกำหนดไว้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขยายเวลาดำเนินการได้ โดยควรให้ผู้เสียภาษีมียเวลาชำระภาษี ๒ เดือน หลังแจ้งประเมินภาษี</p> <p>๒) ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่างน้อยจำนวน ๓ ช่องทาง ได้แก่</p> <p>๒.๑) ชำระภาษีด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจุดบริการเคลื่อนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด</p> <p>๒.๒) ชำระภาษีผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ</p>	<p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓) ชำระภาษีผ่านช่องทางของธนาคาร</p> <p>๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล LTAX เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูลรายการทะเบียนทรัพย์สิน รวมทั้งการจัดทำใบแจ้งประเมินภาษี โดยจะเชื่อมโยงกับระบบบัญชี E-LAAS ในการจัดทำใบแจ้งการชำระเงินภาษีผ่านธนาคาร ทั้งนี้ ได้มีช่องทางบริการประชาชนเพื่อติดตามสถานะการดำเนินการผ่าน Line Official ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเกี่ยวกับข้อเสนอในการงดเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ว่าขณะนี้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักยังไม่ได้มีการแจ้งงดเว้นการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งในระยะยาวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้พัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อรองรับการชำระภาษีต่อไป</p>	
<p>๒. การเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่ เทศบาลตำบล และองค์การบริหาร ส่วนตำบล</p>	<p>๑) ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการลงนามในสัญญาาก่อนนี้ผู้กพันแล้ว และมีความประสงค์ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ขอให้กำกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างและข้อเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ภายใต้ประเภทรายการงบประมาณเดียวกันให้จังหวัด เพื่อพิจารณากลับกรองให้เห็น และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๕ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว</p>	<p>- สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง - องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทุกแห่ง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)		
<p>๑. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง</p>	<p>๑) ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสนองโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงมาก และพื้นที่เสี่ยงปานกลาง รวมทั้งกำกับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้างกักเก็บน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน</p> <p>๒) ขอให้กำกับติดตามการดูแลทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งในพื้นที่ การเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำ การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>๓) ขอให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานะการขาดแคลนน้ำ เพื่อยืนยันข้อมูลผ่านระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินการปรับสถานะข้อมูลเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง</p> <p>๔) ขอให้ใช้เครื่องมือในการสูบน้ำหรือบรรทุกน้ำเพื่อแก้ไขปัญหายักษ์แล้งในระยะสั้น ประสานการดำเนินการกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยใช้เงินอุดหนุนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับจังหวัดที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้เงินอุดหนุนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบวงเงินทดลองราชการคงเหลือก่อนดำเนินการ</p> <p>๕) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการประปาส่วนภูมิภาค ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง โดยการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสำรองสำหรับการผลิตน้ำสะอาด และสนับสนุนการใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไขปัญหายักษ์แล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเชิงรุก ทั้งประปาภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน และประปาท้องถิ่น โดยนำเป้าหมายพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สำรวจไว้ไปใช้ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมหารือข้อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง</p> <p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์ ที่ตื้นเขิน	๑) ขอให้กำชับสำนักงานที่ดินจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินการ เรื่อง การขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน	- สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง - สำนักงานที่ดิน จังหวัดระยอง
ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)		
๑. การขับเคลื่อน การจัดความ ยากจนและพัฒนา คนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	<p>๑) ความก้าวหน้าในการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ จากข้อมูลในระบบ TPMAP พบว่า มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๖๑๙,๑๑๑ ครัวเรือน และมีครัวเรือนตกหล่น/ครัวเรือนใหม่ จำนวน ๒๔,๘๖๒ ครัวเรือน รวมครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน ๖๔๓,๙๗๓ ครัวเรือน ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่และบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP จำนวน ๔๔๕,๗๕๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๒ อยู่ระหว่างรอการบันทึกข้อมูลจำนวน ๑๒๓,๐๗๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๑ และอยู่ระหว่างรอการจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๗๕,๑๓๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕)</p> <p>๒) ปัญหาที่ทำให้การจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ การได้รับข้อมูลเป้าหมายในระยะเวลากระชั้นชิด และระบบ TPMAP ไม่เสถียร เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปัญหาในการบันทึกข้อมูล</p> <p>๓) กรมการพัฒนาชุมชนได้เสนอปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑) ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไข จากเดิมระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๓.๒) ขั้นตอนที่ ๓ การจำแนกประเภทครัวเรือน โครงการ/กิจกรรม จากเดิมระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๓.๓) ขั้นตอนที่ ๔ การบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้</p> <p>๑.๑) นำข้อมูลจากระบบ TPMAP ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฐานข้อมูลในการลงพื้นที่</p> <p>๑.๒) ให้ความสำคัญกับครัวเรือนที่ตกหล่นและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ</p>	<p>- สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดระยอง - สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ระยอง</p> <p>- สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดระยอง - สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>TPMAP</p> <p>๑.๓) เน้นย้ำให้ทีมพี่เลี้ยงวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข ครัวเรือนเป้าหมาย โดยใช้หลัก ๔ ท คือ ทศนคติ ทักษะ ทรัพย์ากร และ ทางออก ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการ จำแนกประเภทครัวเรือน โครงการ/กิจกรรมในวันที่ ๑๖ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ต่อไป</p> <p>๑.๔) กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อกำหนด แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับอำเภอ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการแก้ไข ปัญหาอย่างตรงจุด</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม